

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 4 năm 2021)

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2021)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng quê hương La Gi (23/4/1975 – 23/4/2021)!

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN, CỐT LÕI CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, đã thông qua các văn kiện, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới

(1) Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

(2) Mười năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh, tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo.

(3) Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991) đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

2. Xác định tầm nhìn và định hướng phát triển

(1) Đại hội xác định năm quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh:

Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

(2) Đại hội thông qua mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

(3) Đại hội thông qua mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

(4) Đại hội xác định định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 trên 12 nhóm vấn đề và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trong đó: (1) Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. (2) Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. (3) Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. (4) Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam. (5) Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh. (6) Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

(5) Đại hội xác định ba đột phá chiến lược: (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (2) Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt. (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Để

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung:

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh các nội dung: mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Thứ hai, bám sát các nội dung, yêu cầu trong Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp ủy đảng căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19 để tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, chú trọng thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

II. MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 118/2020/QH14 về thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. So với nhiệm kỳ 2016 - 2021, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có một số điểm mới, căn bản sau:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. Một số công việc phục vụ bầu cử có thể được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến.

Về thực hiện quy trình hướng dẫn hiệp thương, giới thiệu người ứng cử và công tác vận động bầu cử. Quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải đảm bảo số dư cần thiết; quy định danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải đảm bảo có số dư lớn hơn số dư quy định; không quy định việc xác định nơi lấy ý kiến nơi cư trú của người ứng cử đang ở nhà công vụ, nhà khách, người ứng cử là sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì có thể tổ chức hội nghị cử tri tại ấp, khóm nơi người ứng cử đang sinh sống.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri cần thực hiện theo quy định sau: Trường hợp được dự kiến ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND không đạt sự tín nhiệm trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi công tác thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác. Những trường hợp giới thiệu người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ tại hội nghị hiệp thương xem xét. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, đối với người ứng cử ĐBQH cần ít nhất là 10 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc, đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc.

Về tuổi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức lần đầu phải đủ tuổi tham gia 2 khóa Quốc hội, HĐND các cấp trở lên hoặc ít nhất trọn một khóa tính đến tháng 5/2021, tức là những người nam sinh từ tháng 02/1966 và nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây. Còn đối với ĐBQH chuyên trách tái cử (trừ các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội), đại biểu HĐND chuyên trách tái cử phải còn đủ tuổi công tác ít nhất là 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tính đến tháng 5/2021, tức là nam sinh từ tháng 8/1963, nữ sinh từ tháng 7/1968 trở lại đây. Riêng những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân. ĐBQH chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ ĐBQH đến hết nhiệm kỳ. Quy định mới Trường đoàn ĐBQH khóa XV, Hướng dẫn 36 bổ sung, sửa đổi 2 điểm là cán bộ Trung ương là ĐBQH tỉnh đó có thể được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn ĐBQH địa phương đó, vì lãnh đạo tỉnh đó không được giữ quá 2 chức danh lãnh đạo, các Ủy viên Trung ương Đảng được phân công làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này: Đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực đời sống. Từ đó, nâng cao nhận thức của cử tri trong việc phát huy quyền và nghĩa vụ công dân khi thực hiện việc bầu cử.

Thứ hai, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng

các cấp; vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Thứ ba, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần...); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng tuyên truyền nhấn mạnh những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ tư, tuyên truyền biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi biên giới, hải đảo, các vùng còn nhiều khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; đẩy mạnh việc đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, HIỆU QUẢ CHỦ TRƯỞNG CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC MUA VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, ngày 26/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, trong đó quy định rõ đối tượng, địa bàn được ưu tiên tiêm miễn phí; thời gian tiêm chủng; nguồn kinh phí thực hiện; trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền địa phương...

Triển khai Nghị quyết 21/NQ-CP, ngày 05/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021- 2022. Theo đó, Việt Nam bắt đầu triển khai đợt tiêm vắc xin đầu tiên từ ngày 08/3/2021 tại 13 tỉnh/thành phố đang là điểm nóng về phòng chống dịch (Hải Dương, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Quảng Ninh, Điện Biên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Hà Giang, Bình Dương) và 21 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19.

Vắc xin phòng Covid-19 sử dụng trong đợt tiêm đầu tiên này là vắc xin của AstraZeneca, một trong ba vắc xin đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông qua chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng 117.600 liều vắc xin Covid-19 của AstraZeneca được Bộ Y tế phối hợp với VNVC (đơn vị cung ứng, tiếp nhận lô vắc xin này) khẩn trương cung ứng đến các địa phương ngay sau khi vắc xin được kiểm định tính an toàn. Bộ Y tế đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cùng với các địa phương về thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ”, đảm bảo sẵn sàng các phương tiện phòng, chống sốc và xử trí kịp thời, yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo công bằng trong tiếp cận vắc xin. Bên cạnh đó, các tuyến thực

hiện giám sát hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và rút kinh nghiệm cụ thể, từ đó chia sẻ cho các cán bộ y tế tại các tuyến để triển khai tiêm chủng an toàn, đạt tỷ lệ cao.

Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết tính đến 17h ngày 14/3/2021 Việt Nam đã tiêm phòng vắc xin Covid-19 của AstraZeneca cho 11.605 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên thực hiện việc các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng tại 12 tỉnh, thành phố: Hải Dương (7.276 người), Hà Nội (163 người), Hưng Yên (1.008), Thành phố Hồ Chí Minh (774 người), Gia Lai (200 người), Long An (193 người), Bắc Ninh (312 người), Bắc Giang (1.230 người), Hải Phòng (205 người), Đà Nẵng (117 người), Hòa Bình (32 người), Khánh Hòa (95 người). Trong quá trình triển khai, người đến tiêm chủng đều được khám sàng lọc trước tiêm chủng và yêu cầu khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp. Đồng thời, người đến tiêm chủng được tư vấn đầy đủ về tác dụng và những sự cố bất lợi có thể xảy ra, những dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần thông báo cho cán bộ y tế. Tất cả các dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau tiêm đều được theo dõi và báo cáo.

Để nhanh chóng triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, các đơn vị trong và ngoài ngành Y tế với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc, và các đơn vị trong nước như hệ thống tiêm chủng VNVC đã đàm phán, mua, tiếp nhận, bảo quản, cung ứng vắc xin; hướng dẫn sử dụng vắc xin và thực hiện các quy trình tiêm chủng an toàn. Song song với việc đàm phán mua các loại vắc xin Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh việc nghiên cứu, thử nghiệm, tiến tới sản xuất vắc xin của Việt Nam phục vụ công tác tiêm chủng. Bên cạnh đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế kịp thời ra mắt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để giúp ngành Y tế và người dân quản lý tốt và hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 12/3/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định sẽ huy động tất cả các kênh để tăng cường đàm phán về vắc xin, huy động nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn tài trợ. Khi đủ vắc xin phòng Covid-19, vẫn cần tuân thủ nguyên tắc công bằng trong tiếp cận vắc xin và sự điều phối triển khai thống nhất của Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người tiêm vắc xin Covid-19.

Đề cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng, đồng thuận cao với chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ trong việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền nhấn mạnh, việc tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19 là một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả, chủ động nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; từ đó nâng cao ý thức của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 21/NQ-CP, ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

Hai là, tuyên truyền khẳng định sự công bằng trong tiếp cận, phân phối vắc xin của Chính phủ, Bộ Y tế và công tác đảm bảo cho người tiêm vắc xin Covid-19; Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, nghiên cứu tình hình sử dụng vắc xin trên thế giới để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người tiêm. Đồng thời, đấu tranh phản bác các thông tin lệch lạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở Việt Nam.

Ba là, tuyên truyền khẳng định, dù tiêm vắc xin Covid-19 nhưng người dân vẫn cần áp dụng tốt các biện pháp phòng dịch, cụ thể là áp dụng khẩu hiệu 5K theo khuyến cáo của ngành Y tế, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

I. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRỰC TUYẾN CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO NHÓM BỘ TƯ

Ngày 12/3/2021, theo đề xuất của Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm B

đạo nhóm Bộ Tư, gồm: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị đã ra Tuyên bố chung “Tinh thần Bộ Tư”, trong đó nhấn mạnh một số nội dung quan trọng sau:

Thứ nhất, bốn bên cam kết thúc đẩy một trật tự tự do, rộng mở, dựa trên luật lệ và bắt nguồn từ luật pháp quốc tế để thúc đẩy an ninh, thịnh vượng cũng như chống lại các mối đe dọa ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các khu vực khác; ủng hộ pháp quyền, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp, các giá trị dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ; cam kết làm việc cùng nhau và với nhiều đối tác; tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Bộ Tư đối với sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN cũng như Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thứ hai, nhóm Bộ tư cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, khẳng định sự cần thiết của việc lập tức giải quyết vấn đề người Nhật Bản bị bắt cóc.

Thứ ba, nhóm Bộ Tư cam kết sẽ ủng hộ với các tác động của đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực kinh tế và y tế; khẳng định sẽ hợp lực để mở rộng việc sản xuất vắc xin an toàn, giá rẻ, hiệu quả và nâng cao khả năng tiếp cận công bằng, nhằm đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế và mang lại lợi ích cho nền y tế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo Bộ Tư nhất trí kết hợp các yếu tố: tài chính, sản xuất và phân phối để cung cấp 01 tỷ liều vắc xin Covid-19 tại châu Á trước cuối năm 2022.

Thứ tư, ngoài các vấn đề trên, trong Tuyên bố “Tinh thần Bộ Tư” còn đề cập đến các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin...

Thứ năm, các chuyên gia và quan chức cấp cao của nhóm Bộ Tứ sẽ tiếp tục nhóm họp định kỳ, trong khi các Ngoại trưởng của 4 nước cũng sẽ trao đổi thường xuyên và họp ít nhất một lần một năm. Ở cấp lãnh đạo, các nước Bộ Tứ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào cuối năm 2021.

Về cuộc họp của Nhóm Bộ Tứ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi các diễn biến tình hình tại khu vực, trong đó có chính sách đối ngoại của các nước lớn. Việt Nam mong các nước tiếp tục đóng góp vào hoà bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới, duy trì hợp tác và tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong các cấu trúc khu vực đang định hình.

II. TÌNH HÌNH MI-AN-MA THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Ngày 10/3/2021, tại New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã họp và thông qua Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an về tình hình ở Mi-an-ma theo đề nghị của Anh, bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây, kể từ sau khi quân đội Mi-an-ma tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ ngày 01/02/2021.

Tại phiên họp, Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại Mian-ma, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau: (1) khẳng định tiếp tục ủng hộ tiến trình dân chủ, kêu gọi tôn trọng quyền tự do cơ bản của con người và pháp quyền, khuyến khích đối thoại hòa bình, hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Mi-an-ma; (2) ủng hộ mạnh mẽ vai trò và nỗ lực của ASEAN trong việc sẵn sàng hỗ trợ Mi-an-ma và ra Tuyên bố Chủ tịch ASEAN ngày 02/3/2021, trong đó nhắc lại mục đích và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, kêu gọi kiềm chế và tìm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại xây dựng và hòa giải thiết thực; (3) ủng hộ vai trò trung gian của Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc về Mi-an-ma, khuyến nghị đặc phái viên tiếp tục duy trì liên lạc với các bên liên quan và sớm thăm Mi-an-ma.

Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an khẳng định, Hội đồng Bảo an ủng hộ người dân Mi-an-ma, ủng hộ chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Mi-an-ma.

Tham gia đóng góp, xây dựng đối với Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu cần chấm dứt bạo lực, ổn định tình hình, bảo đảm an toàn cho dân thường tại Mi-an-ma; kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tiến hành đối thoại để hướng tới một giải pháp thỏa đáng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Mi-an-ma và ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình dân chủ diễn ra suôn sẻ; thông báo các nỗ lực của ASEAN trong thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này và ASEAN sẵn sàng giúp đỡ Mi-an-ma một cách thiện chí, phù hợp với các mục đích, nguyên tắc của Hiến chương ASEAN.

Ngày 11/3/2021, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến gần đây tại Mi-an-ma, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi rất quan

ngại về tình trạng bạo lực và thương vong tiếp tục gia tăng tại Mi-an-ma trong những ngày gần đây. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thông qua đối thoại hòa bình để giải quyết bất đồng; mong muốn Mi-an-ma sớm ổn định, vì lợi ích của nhân dân Mi-an-ma, vì hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN đã được nêu tại Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về diễn biến ở CHLB Mi-an-ma ngày 01/02/2021, cũng như trong tuyên bố Chủ tịch ASEAN về kết quả của Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 02/3/2021, trong đó nhấn mạnh đến việc tuân thủ Hiến chương ASEAN; ủng hộ đối thoại, hòa giải và mong muốn tình hình tại Mi-an-ma sớm trở lại bình thường phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân Mi-an-ma để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN khác nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Mi-an-ma. Việt Nam cũng đã yêu cầu Mi-an-ma bảo đảm an toàn tính mạng và các lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Mi-an-ma”.

TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2021

1. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

1.1. Về phát triển công nghiệp: Tình hình sản xuất công nghiệp - tiêu thụ công nghiệp tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất đạt 288,1 tỷ đồng, đạt 19,21% KH, so cùng kỳ tăng 5,15%. Tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã chưa có nhiều chuyển biến⁽¹⁾. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án: Nạo vét luồng lạch sông Dinh và duy tu luồng cửa biển La Gi; kè bảo vệ bờ Sông Dinh, Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc, Công trình mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá cửa biển La Gi⁽²⁾.

⁽¹⁾ Cụm Công nghiệp Tân Bình 1 Chủ đầu tư vẫn không thể hiện được năng lực và quyết tâm đầu tư (không thực hiện cam kết theo yêu cầu của Sở Công thương tại Công văn số 2995/SCT-QLCN ngày 12/11/2020), UBND thị xã La Gi nhận thấy trong suốt quá trình đầu tư, nhà đầu tư vẫn không thể hiện được năng lực và quyết tâm đầu tư đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án theo quy định. Cụm công nghiệp Tân Bình 2, Công ty CP Chế biến thủy hải sản Liên Thành đang thực hiện Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất nước mắm. Cụm công nghiệp La Gi, Công ty Cổ phần dược Nam Yên đang hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư hạ tầng trình Sở Công thương thẩm định.

⁽²⁾ **Dự án Nạo vét luồng lạch sông Dinh và duy tu luồng cửa biển La Gi:** Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Tuấn Tâm - VIPNOW đã tiến hành nạo vét với vị trí được cho phép tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Qua đó, Tổ kiểm tra giám sát của UBND thị xã đã triển khai giám sát hoạt động khai thác, nạo vét của Dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ, hiện nay, Công ty đã dừng việc nạo vét kể từ tháng 10/2020 đến nay do thời tiết không thuận lợi. **Hoàn thiện công trình Kè bảo vệ bờ Sông Dinh:** Đã thi công hoàn thành 310m/310m chân kè, mái kè dưới, cống tiêu thoát nước, đang tiến hành thi công tường đỉnh kè được 35/310m đối với đoạn kè bờ hữu nổi tiếp hạ lưu cầu Đá Dựng dài 310m, thuộc phường Tân Thiện. **Kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc:** Đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. **Công trình mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá cửa biển La Gi:** + Gói thầu số 08 (Xây lắp kè chắn sóng phía bờ tả dài

1.2. Lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn

Hoạt động khai thác hải sản được duy trì và phát triển⁽³⁾. Năng lực tàu thuyền đến nay toàn thị xã có 2.112 chiếc/399.430cv, tăng 8,59% so với cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, quản lý chặt chẽ các nghề khai thác tận diệt⁽⁴⁾ và các chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ. Đến nay, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; có 629/687 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 91,55% kế hoạch. Công tác PCTT&TKCN được tập trung chỉ đạo.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, kết thúc vụ Đông Xuân 2020-2021 diện tích gieo trồng và sản lượng cây hàng năm giảm so với cùng kỳ⁽⁵⁾ do thiếu nước. Chương trình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP và phòng chống bệnh đốm nâu trên thanh long tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thực hiện tốt công tác chống phá rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì về số lượng; hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Về xây dựng Nông thôn mới tính đến quý I/2021, thị xã đạt 74 tiêu chí tỉnh giao, bình quân đạt 18,5 tiêu chí/xã (Xã Tân Tiến đạt 17/19 tiêu chí; các xã còn lại đạt 19/19 tiêu chí).

1.3. Hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ và xuất, nhập khẩu

Trên địa bàn có 42 dự án du lịch được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực với tổng diện tích 568,05ha và tổng vốn đầu tư 3.547,08 tỷ đồng⁽⁶⁾. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du lịch giảm nhiều so với cùng kỳ⁽⁷⁾. Công tác quản lý nhà nước về du lịch được quan tâm chỉ đạo trên nhiều mặt, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án du lịch.

Hoạt động thương mại diễn ra bình thường, hàng hoá trên thị trường cơ bản đáp ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh⁽⁸⁾. Công tác triển khai xây dựng chợ La Gi được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt. Công trình Chợ La Gi

150m, phía bờ hữu dài 330m): Đến thời điểm hiện nay nhà thầu đã thực hiện được giá trị khối lượng 65,5/86,7 tỷ đồng, tương ứng với 70% giá trị hợp đồng. Gói thầu số 17 (Thi công Cầu cảng 400CV, Nhà tiếp nhận phân loại, Nhà quản lý cảng cá, Hệ thống điện, cấp và thoát nước): Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình NN&PTNN đã tiến hành bàn giao mặt bằng và Thông báo khởi công xây dựng số 04/BQLDA-QLDA ngày 01/3/2021.

⁽³⁾ Sản lượng khai thác hải sản ước thực hiện đến 31/3/2021 đạt 11.610 tấn, so KH đạt 18,58%, so cùng kỳ tăng 3,56%, sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch ước đạt 183 tấn, đạt 14,08% KH, tăng 2,23 % so cùng kỳ.

⁽⁴⁾ Qua kiểm tra, đã xử lý 05 trường hợp vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nộp ngân sách 62 triệu đồng.

⁽⁵⁾ Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 740 ha, đạt 21,57% KH giảm 33,27% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt thu hoạch ước đạt 2.177 tấn, đạt 22,26% KH năm, giảm 41,57% so với cùng kỳ.

⁽⁶⁾ 12 dự án đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, 11 dự án đang xây dựng, 15 dự án chưa triển khai xây dựng, 04 dự án chậm triển khai đã có văn bản chủ trương thu hồi của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽⁷⁾ Ước đến ngày 31/3/2021, lượt du khách đến thị xã là 32.514 lượt người (khách lưu trú 14.636 lượt người), so với cùng kỳ giảm 90.486 lượt (khách lưu trú giảm 25.664 lượt người).

⁽⁸⁾ Quý I/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong, sau Tết Tân Sửu, Đoàn đã kiểm tra xử lý 22 vụ, tổng số tiền xử phạt 52,4 triệu đồng.

(gồm Khu A, B, C) đã hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 28,705 triệu USD, đạt 19,14% so với kế hoạch, bằng 101,26% so với cùng kỳ.

1.4. Lĩnh vực xây dựng, tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng luôn được quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch không còn phù hợp và đang thực hiện điều chỉnh các đồ án quy hoạch trên địa bàn thị xã (Quy hoạch chung thị xã đến năm 2035, các đồ án quy hoạch phân khu...), đã phê duyệt nhiệm vụ 03 Đồ án quy hoạch phân khu khu vực ven biển các xã Tân Phước, Tân Bình, Tân Tiến và xã Tân Hải.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Cấp GCNQSDĐ lần đầu diện tích 8,69/30,2 ha, đạt 28,77 % chỉ tiêu⁽⁹⁾. Hoàn thành và trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đề trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. UBND thị xã đã phê duyệt Quyết định điều chỉnh Đề cương dự toán Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

1.5. Đầu tư phát triển:

Tiếp tục thi công các công trình, dự án, tổng nguồn vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2021 đến nay là 25.003 triệu đồng, bằng 21,8% so với cùng kỳ⁽¹⁰⁾. Tổng giá trị khối lượng thực hiện 6.546 triệu đồng, bằng 59,47% so với cùng kỳ⁽¹¹⁾. Vốn thanh toán 9.120 triệu đồng, đạt 36,47% kế hoạch, bằng 30,49 so với cùng kỳ⁽¹²⁾. Thường xuyên chỉ đạo, phối hợp các chủ đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhất là Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn qua địa bàn thị xã, các Khu đô thị mới phường Phước Hội, Tân Thiện, Đông Tân Thiện, Tây Tân Thiện...

1.6. Công tác thu, chi ngân sách

Thu ngân sách ước đạt 36 tỷ đồng, đạt 26,28% dự toán và bằng 52,17% so với cùng kỳ⁽¹³⁾. Chi ngân sách ước đạt 88 tỷ đồng, đạt 24,74% dự toán và bằng 92,63% cùng kỳ⁽¹⁴⁾. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên, chi đầu tư phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

1.7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

⁽⁹⁾ Trong đó: đất ở tại nông thôn 0,01 ha/0,1ha, đạt 10% chỉ tiêu; đất ở đô thị 0,14ha/0,1 ha, đạt 140% chỉ tiêu; đất nông nghiệp thực hiện 8,54 ha/30 ha, đạt 20,47% chỉ tiêu.

⁽¹⁰⁾ Trong đó: Nguồn vốn tỉnh do thị xã làm chủ đầu tư là 4.003 triệu đồng, bằng 6,79% so với cùng kỳ; Nguồn vốn đầu tư của thị xã là 21.000 triệu đồng, bằng 37,69% so với cùng kỳ

⁽¹¹⁾ Trong đó: nguồn vốn tỉnh chưa thực hiện, vốn thị xã là 6.546 triệu đồng

⁽¹²⁾ Nguồn vốn tỉnh chưa thanh toán; nguồn vốn thị xã là 9.120 triệu đồng, đạt 43,43% kế hoạch vốn, bằng 65,85% so với cùng kỳ.

⁽¹³⁾ Thu từ thuế, phí và thu khác 21 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất đạt 15 tỷ đồng.

⁽¹⁴⁾ Chi đầu tư phát triển 20 tỷ đồng, đạt 37,3% dự toán và bằng 100% so cùng kỳ; chi thường xuyên 68 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán và bằng 89% so cùng kỳ.

Thực hiện tốt các giải pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt việc quản lý giáo dục, tăng cường kỷ cương, nề nếp tại các trường học. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn. Các đơn vị trường học trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được quan tâm, kiểm tra, giám sát chặt chẽ; hoạt động khám chữa bệnh đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện các hạng mục nâng cấp, sửa chữa để nâng quy mô giường bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đầy đủ, kịp thời. Các trường hợp nghi ngờ mắc dịch bệnh Covid - 19 đều được giám sát, điều tra và cách ly theo quy định. Đến nay, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19 (kể cả người nước ngoài). Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tham gia BHYT theo lộ trình. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 2,1% so cùng kỳ. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội kịp thời, đúng đối tượng, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

1.8. Công tác quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh

Triển khai thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, tổ chức tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020, phát động ký kết giao ước thi đua năm 2021. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thực hiện đảm bảo đúng quy định. Quý I/2021 đã tiếp 75 lượt công dân, so với cùng kỳ giảm 09 lượt (75/84); tiếp nhận, giải quyết 59/88 vụ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền, đạt 67,4% ⁽¹⁵⁾.

Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác bảo đảm an ninh chính trị luôn chủ động, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động của tội phạm giảm; công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tập trung thực hiện, tai nạn giao thông tăng trên cả 03 tiêu chí⁽¹⁶⁾.

2. Công tác xây dựng đảng và công tác dân vận

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025; tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và mừng Đảng - mừng Xuân 2021; về phòng, chống dịch Covid - 19 và các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trong quý I/2021. Tiếp tục tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao ý thức cho cán

⁽¹⁵⁾ 01/03 vụ khiếu nại (đạt tỷ lệ 33%); 04/05 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 80%) và 20/31 đơn tranh chấp đất đai (đạt tỷ lệ 65%), 34/49 đơn kiến nghị, phản ánh (đạt tỷ lệ 69%).

⁽¹⁶⁾ 06/02 vụ, 03/01 người chết, 04/01 người bị thương.

bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xấu độc được chú ý tăng cường⁽¹⁷⁾. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tổ chức ra mắt tập lịch sử Lực lượng vũ trang Hàm Tân - La Gi giai đoạn 1975 - 2015.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ

Hoàn thành đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020⁽¹⁸⁾. Ban hành quyết định giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021⁽¹⁹⁾; kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ tiêu giao quân từ năm 2022 - 2025. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 gắn với tổng kết công tác thi đua trong Đảng năm 2020, phát động thi đua năm 2021.

* *Lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (công tác bầu cử):* Ban Thường vụ Thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã⁽²⁰⁾; ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; chỉ đạo công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã và xã, phường, nhiệm kỳ 2021- 2026; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy nắm tình hình, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các địa phương. Tiến hành giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng được phân bổ.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền⁽²¹⁾. Tập trung hướng dẫn về công tác nhân sự; thực hiện công tác bảo vệ

⁽¹⁷⁾ Tiếp tục xây dựng, theo dõi trên mạng xã hội Nhóm công khai Quê hương La Gi, đến nay đã có 5724 thành viên tham gia; Trang (FanPage) Tuyên giáo La Gi trong thời gian qua có 572 người thích trang; đồng thời đã đăng các bài viết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội và tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt” được nhiều người quan tâm, chia sẻ.

⁽¹⁸⁾ Kết quả phân loại tổ chức Đảng: 04/25 cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 16%; 17/25 cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 68%; 04/25 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 16%.

* Kết quả phân loại đảng viên: Tổng số đảng viên được xếp loại: 2.258/2.446 đồng chí (số đảng viên không xếp loại là những đảng viên được miễn sinh hoạt đảng và những đảng viên kết nạp chưa đủ 06 tháng). Trong đó: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 331đ/c, chiếm tỷ lệ 14,66%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.605 đ/c, chiếm tỷ lệ 71,08%; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 286 đ/c, chiếm tỷ lệ 12,67% so; Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 36 đ/c, chiếm tỷ lệ 1,59% so với tổng số đảng viên được xếp loại.

⁽¹⁹⁾ Quyết định số 239, ngày 24/02/2021 về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2021 (160 đảng viên).

⁽²⁰⁾ Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thị xã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo; ban hành công văn chỉ đạo các phường, xã thành lập Ủy ban bầu cử.

⁽²¹⁾ Điều động, chỉ định Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải; điều động, bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tổ chức Thị ủy. Xem xét, cho ý kiến bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ định bổ sung ủy viên BCH Đảng bộ xã Tân Bình (khóa X), nhiệm kỳ 2020-2025; ủy quyền nhiệm vụ cho Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã giải quyết công việc, giải thể Phòng Y tế, phân công Phó phụ trách BQL Dự án đầu tư xây dựng thị xã; thống nhất quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKQSDĐ La Gi. Rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công an thị xã giai đoạn 2021 - 2026. Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã.

chính trị nội bộ; kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác cán bộ, công tác phát triển đảng.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Thành lập 02 đoàn kiểm tra việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 04 tổ chức cơ sở đảng.

Trong quý I đã nhận 05 đơn: 02 đơn tố cáo, 02 đơn khiếu nại (04 đơn có tên) và 01 đơn phản ánh (mạo tên). Nội dung: Tố cáo, phản ánh, khiếu nại về thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ; cố ý kéo dài thời gian giải quyết tố cáo, bao che; khiếu nại hình thức kỷ luật; cố ý làm trái nguyên tắc tài chính; vi phạm những điều đảng viên không được làm. Đã giải quyết 04 đơn (01 đơn chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết, 01 đơn không có cơ sở, 01 đơn xin rút, 01 đơn lưu), đang xem xét giải quyết 01 đơn.

Tổ chức kiểm tra 04 lượt tổ chức đảng (02 đảng ủy, 02 UBKT đảng ủy) về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra nhận thấy: Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện tốt.

2.4. Công tác dân vận

Ban Thường vụ Thị ủy định hướng nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2021 cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở, cấp thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động các Ban Chỉ đạo năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và củng cố, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực công tác dân vận.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và phát huy sự giám sát của nhân dân trong công tác phòng chống dịch phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác dân vận; tăng cường công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình.

VĂN BẢN MỚI

Thông tư số 30/2020/TT-BYT, ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT). Thông tư gồm 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021. Một số quy định chủ yếu của Thông tư:

Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến, gồm:

(1) Người tham gia BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

(2) Người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này.

(3) Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc. Bác sĩ hoặc y sĩ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(4) Người tham gia BHYT được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định, bao gồm: a) Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11, Thông tư số 40/2015/TT-BYT, ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có); b) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3, Điều 14, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú; c) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

(5) Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó.

(6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Ngoài ra, Thông tư còn có các quy định về: Đóng BHYT, giảm trừ mức đóng BHYT đối với trẻ sơ sinh cần điều trị ngay kể từ khi được sinh ra mà tử vong và hộ gia đình; Chuyển đổi mức hưởng BHYT đối với một số đối tượng; Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người; Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; Chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với một số trường hợp; Khóa, chấm dứt ngay hiệu lực sử dụng thẻ BHYT...